



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๗๓

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง การเตรียมพร้อมในการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวหลังการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน เพื่อชี้แจงการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๑ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ว่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนรองรับการฉีดวัคซีนให้ประชาชน ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยฉีดคนละ ๒ เข็ม ในช่วงแรกกำหนดสถานที่ฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่จึงต้องเผื่อระวังสังเกตอาการ ๓๐ นาที หากมีผลข้างเคียงจะช่วยเหลือได้ทันที ซึ่งขณะนี้ระบบสุขภาพทั้งสถานพยาบาล บุคลากร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนที่จะเข้ามาล็อตแรกในช่วงต้นเดือน ก.พ.๖๔ จำนวน ๕๐,๐๐๐ โดส ไว้เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อวัคซีนดังกล่าวส่งมาถึงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ. จะตรวจสอบความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่ง จึงขอให้ประชาชนมั่นใจเรื่องความปลอดภัย

๑.๒ นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ กล่าวว่า วัคซีนที่เข้ามาล็อตแรก ๕๐,๐๐๐ โดส จะต้องเลือกพื้นที่เสี่ยงที่สุดในการฉีด เช่น บุคลากรการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำงานด้านหน้าในพื้นที่เสี่ยง เช่น จ.สมุทรสาคร กรุงเทพฯ อ.แม่สอด จ.ตาก และจังหวัดชายแดนภาคใต้ บุคลากรที่จะเป็นผู้ฉีดวัคซีนต้องผ่านการอบรมชี้แจงให้ความรู้และด้านอุปกรณ์ เช่น ซอฟต์แวร์ “หมอพร้อม” แอปพลิเคชัน เข็ม กระบอกฉีดยา เป็นต้น เมื่อฉีดเสร็จแล้วต้องนั่งรอเพื่อติดตามผลตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลอย่างน้อย ๓๐ นาที เมื่อกลับบ้านก็ต้องติดตามผลต่ออีกในวันที่ ๑, ๗ และ ๒๘ หลังรับวัคซีน พร้อมทั้งเตือนให้มาฉีดกระตุ้นเข็มที่ ๒ อีกครั้ง ส่วนในจำนวน ๕๐,๐๐๐ โดสแรกนี้จะให้เป็นเข็มแรกทั้งหมด หรือจะเก็บจำนวนหนึ่งไว้เป็นเข็ม ๒ ด้วยหรือไม่ คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการให้วัคซีนฯ จะประชุมหาข้อสรุปภายในวันที่ ๒๙ ม.ค.นี้

- การฉีดวัคซีนต้องเป็นไปตามความสมัครใจ โดยให้บุคลากรการแพทย์ที่ทำงานด้านหน้าในพื้นที่เสี่ยงลงทะเบียน “สมัครใจฉีดวัคซีนโควิด-๑๙” ผ่าน Line Official Account “หมอพร้อม” ในวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๔ ส่วนประชาชนอยู่ระหว่างพิจารณาช่องทางการลงทะเบียนที่เหมาะสมอีกครั้ง

๑.๓ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้กับคนไทยกำหนดไว้ ๓ ระยะ ระยะที่ ๑ ช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย.๖๔ ซึ่งวัคซีนยังมีปริมาณจำกัด จะดำเนินการในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ตั้งเป้าหมายจะเริ่มฉีดในวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๔ ระยะที่ ๒ ช่วงเดือน พ.ค.-ธ.ค.๖๔ เมื่อจัดหาวัคซีนได้มากขึ้นจะขยายพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายจากระยะที่ ๑ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ และระยะที่ ๓ ช่วงเดือน ม.ค.๖๕ เป็นต้นไป เมื่อมีวัคซีนเพียงพอจะฉีดให้กับประชาชนทั่วไปทุกคน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากรและฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

๑.๔ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวถึงเป้าหมายของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ว่า ในระยะแรกจะฉีดให้กลุ่มที่ ๑ บุคลากรด้านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีประมาณ ๖,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ คน กลุ่มที่ ๒ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมป้องกันโรคโควิดในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มนี้มีอยู่ราวหลักพันคน และกลุ่มที่ ๓ ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อแล้วอาการรุนแรง หรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิต คือ ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า ๖๐ ปี ขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หัวใจ และโรคไต ซึ่งมีอยู่หลักแสนคน โดยสัปดาห์หน้า จะทยอยส่งเข็มฉีดไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ รวมประมาณ ๒.๕ ล้านชุด

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลการกระจายตัวของผู้ป่วยโควิด-๑๙ ตามจังหวัดที่พบในกลุ่มผู้ที่ทำงานในสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๓ - ๒๕ ม.ค.๖๔ พบพื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวนผู้ป่วยที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ๑๑ ราย จากผู้ป่วยทั้งหมด ๙๖๑ ราย ลักษณะทั่วไปที่พบผู้ป่วยในกลุ่มผู้ทำงานในสถานพยาบาล พบเป็นอาชีพพยาบาลมากที่สุด ๗ ราย (๒๘%) รองลงมา คือ แพทย์ ๔ ราย (๑๖%) เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายในอัตราส่วน ๑.๘ : ๑ และพบผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลรัฐมากที่สุด ๑๓ ราย (๕๒%) ส่วนใหญ่ไม่มีอาการป่วย จากข้อมูลดังกล่าวจึงจำเป็นต้องจัดลำดับการให้วัคซีนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มแรก เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ

๒.๒ นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ กล่าวว่า หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ต้องติดตามผลอย่างใกล้ชิดเมื่อฉีดแล้วภายใน ๗ วัน หรือ ๑ เดือน มีผลกระทบต่อผู้รับวัคซีนหรือไม่ เนื่องจากความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยระยะแรกต้องฉีดในโรงพยาบาลก่อน แล้วจึงค่อยพิจารณาให้ฉีดในสถานอำนวยการที่มีความพร้อม หรือรถโมบาย ซึ่งอยู่ในแผน แต่ต้องปรับตามสถานการณ์ สำหรับการเตรียมตัวเพื่อรับวัคซีนในส่วนของประชาชนทั่วไป คาดจะเริ่มฉีดได้ในปี ๖๕

๒.๓ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เป็นประโยชน์ในการควบคุมโรคในประเทศ อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจรวมทั้งผู้ที่เข้ารับการฉีดควรดูแลตัวเองให้แข็งแรง เพราะปกติจะไม่ฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่มีไข้

๒.๔ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าว กรณีประชาชนบางส่วนเกรงจะเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ว่า ขอให้มั่นใจในการเลือกวัคซีนสำหรับคนไทย ยึดหลักความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งควบคู่กับประสิทธิภาพในการป้องกันโรค จึงขอเชิญชวนให้มารับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการฉีดครั้งนี้ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในคนไทยมากที่สุด ร่วมกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เชื้อโควิด ๑๙ หดไปจากประเทศไทย

๓. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.today.line.me เห็นว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้เพียงพอ เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ขณะเดียวกันควรมีมาตรการตรวจสอบและติดตามผลหลังการฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน

๔. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- สำนักงานแพทย์ สำนักงานอำนวยการ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการสำรวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในระยะแรก รวมทั้งการเตรียมความพร้อมแนวทางสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ตลอดจนการจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งระบบการให้บริการของ กทม. เพื่อรองรับการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๕. ที่มาของข้อมูล

๕.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา,

๕.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th,
www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th,
www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgonline.com, www.mcot.net,
www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv,
www.tnnthailand.com, www.pptvhd๓๖.com, www.youtube.com, www.today.line.me